



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๔)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง จึงได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการในทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้นักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในรูปแบบออนไลน์ต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มขนาดใหญ่และยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

๒. ให้บุคลากรแต่ละงาน/แผนก/สาขาวิชา ในกอง คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากองหรือคณะในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (Work from home) เป็นบางวัน โดยมีสัดส่วนในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ : ๔๐

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่กำกับกรปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรในแต่ละงาน/แผนก/สาขาวิชา ในกอง คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากองหรือคณะในมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานประจำทุกวันอย่างน้อย ๑ คน หรือตามที่เห็นสมควร เพื่อความต่อเนื่องของงานราชการ และอาจจัดให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือส่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นก็ได้

ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน ต้องพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

/๓. ให้บุคลากร...

๓. ให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานและให้บริการตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลทำความสะอาด สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และปฏิบัติตามแนวทางรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

๔. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รายงานภาวะสุขภาพ รายงานการเดินทางมาปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวัน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกสัปดาห์

๕. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล รายงานต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร